

70-80 là thọ. Người sống trên tuổi đó thường có nhiều vấn đề về sức khỏe làm đau buồn: “*Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, nhưng sự kiên cố của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm.*”<sup>6</sup>

Sự sống, tuổi thọ, sức khỏe, cũng như mọi điều chúng ta có là món quà Thiên Chúa ban cho con người. Để sống lâu chúng ta phải tập sống lành mạnh theo đường lối Ngài chỉ dạy.

Thánh Kinh dạy chúng ta phải **yêu kính Thiên Chúa, vâng lời Ngài**: “*Hãy yêu kính CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta, vâng lời Ngài, trung tín theo Ngài vì chỉ có Ngài mới có quyền ban sự sống. Rồi CHÚA sẽ cho anh chị em sống lâu.*”<sup>7</sup> **Phải hiếu kính cha mẹ khi cha mẹ còn sống**: “*Phải hiếu kính cha mẹ, để các người có thể sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời các người ban cho.*”<sup>8</sup>

Năm mới muốn được **Phước Lộc Thọ** chúng ta hãy thực hiện những lời dạy này trong Thánh Kinh: “*Phước cho người nào kính sợ CHÚA; rất thích làm theo các điều răn của Ngài. Con cháu người sẽ cường thịnh trong xứ; dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Cửa cải và giàu có ở trong nhà người; phước công chính của người sẽ còn mãi mãi.*”<sup>9</sup>

“*Phước cho người nào kính sợ CHÚA và sống theo đường lối Ngài. Người sẽ được hưởng công lao của tay mình; người sẽ được phước lành và thịnh vượng.*”<sup>10</sup>

“*Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA, là giàu có, vinh dự và sự sống.*”<sup>11</sup>

Thánh Kinh cho biết: “*Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng.*”<sup>12</sup> Năm mới chúng ta chúc cho nhau “phước, lộc, thọ.” Chúng ta tìm kiếm “phước, lộc, thọ.” Phước, lộc, thọ là những món quà tốt lành Thiên Chúa hứa ban cho người kính sợ Ngài và sống theo đường lối Ngài; tuy nhiên chúng không phải phước lành tốt đẹp nhất và toàn hảo nhất của Thiên Chúa.

Món quà quý nhất và toàn hảo nhất Thiên Chúa muốn ban cho mọi người là **Chúa Cứu Thế Giê-xu**. Ngài đích thực là món quà bao trùm mọi món quà người Việt chúng ta ao ước và cầu chúc

nhau trong ngày Tết! Trong Ngài chúng ta có những **PHƯỚC** thật. Trong Ngài chúng ta có **LỘC** thật và trong Ngài chúng ta được sống **TRƯỜNG THỌ**: có sự sống vĩnh hằng (Giăng 3:16).

Lời Chúa Giê-xu dạy: “*Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.*”<sup>13</sup>

Đầu năm mới, bạn có ưu tiên tìm kiếm Chúa, tin cậy Ngài không? Vua Đa-vít, một người trọn thành theo Chúa viết: “*CHÚA là Đấng chặn giữ tôi, tôi sẽ không thiếu thốn gì... Thật vậy, trọn đời tôi, thật vậy, trọn đời tôi, phúc lành và tình yêu thương sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà CHÚA đến muôn đời.*”<sup>14</sup>

Năm mới bạn chỉ cần tin theo Chúa, tìm kiếm Chúa trước hết thì bạn sẽ thấy “ngũ phúc lâm môn” và đời sống vui thỏa, hạnh phúc.

Năm mới ao ước mọi người đặt Chúa trên hết trong những ao ước của mình và tìm kiếm Ngài để không chỉ được Ngài ban thêm “phước, lộc, thọ” trong đời này nhưng được **PHƯỚC LỘC THỌ ĐÍCH THẬT** trong cõi vĩnh hằng.

Văn Phẩm Nguồn Sống

#### Chú thích:

- <sup>1</sup> Gia-cơ 1:17 BDM; <sup>2</sup> Giê-rê-mi 17:7-8 KTHĐ; <sup>3</sup> I Ti-mô-thê 6:6-10 BTTHĐ; <sup>4</sup> Lu-ca 12:15 KTHĐ; <sup>5</sup> I Ti-mô-thê 6:17 KTHĐ; <sup>6</sup> Thi Thiên 90:10 BTTHĐ; <sup>7</sup> Phục Truyền 30:20 BDM; <sup>8</sup> Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 BDM; <sup>9</sup> Thi Thiên 112:1-3 BDM; <sup>10</sup> Thi Thiên 128:1-2 BDM; <sup>11</sup> Châm Ngôn 22:4 BDM; <sup>12</sup> Gia-cơ 1:17a BTTHĐ; <sup>13</sup> Ma-thi-ơ 6:33 BTTHĐ; <sup>14</sup> Thi Thiên 23:1, 6 BDM.

Liên lạc Hội Thánh địa phương:



Phước Lộc Thọ



**Vietnam Ministries, Inc.**

văn phẩm nguồn sống  
P.O. Box 4568 Anaheim, CA 92803  
Tel. (714) 758-8767 (VPNS)  
Fax: (714) 535-3943  
Email: info@vpns.org  
Website: www.vpns.org

**M**ột lần nữa, Tết Nguyên Đán lại trở về với người Việt chúng ta. Dù ở phương trời nào người Việt cũng dành thì giờ thăm viếng người thân, bạn bè, và chúc nhau những lời tốt đẹp trong năm mới. Gần ngày Tết, nhiều người mua những câu liễn Tết hay câu đối Tết treo trong nhà cầu bình an và may mắn cho gia đình.

*Năm mới hạnh phúc bình an đến  
Ngày Xuân vinh hoa phú quý về.*

*Trời thêm tuổi mới, năm thêm thọ  
Xuân khắp càn khôn, phúc khắp nhà.*

*Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc  
Đời vui, sức khỏe, Tết an khang.*

*Đa phúc đa thọ đa phú quý  
Đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm.*

*An khang phú quý thái thái bình  
Bách lão bá niên trường trường thọ.*

Có thể nói, hầu hết mọi lời chúc Tết của mọi người có thể tóm tắt trong ba chữ: Phước, Lộc, Thọ.

### **Phước**

Một số gia đình treo bức hoành phi “Ngũ phúc lâm môn” như một lời cầu xin phước lành cho gia đình. Ngũ Phúc Lâm Môn – nghĩa là 5 điều phước bước vào cửa nhà. Năm thứ phước đó là **Phú, Quý, Thọ, Khương, Ninh** nghĩa là **giàu có, sang trọng, sống lâu, mạnh khỏe, và bình yên**. Đây là những điều ai cũng mong ước và chúc nhau trong năm mới vì tin đó là những điều mang lại hạnh phúc.

Theo quan niệm tín ngưỡng phổ biến, người Việt tin Giàu, Sang, Sống Thọ, Mạnh Khỏe, và Bình An là những phước lành do Trời, Phật, thần thánh ban cho, hay nhờ ông bà phù hộ. Đó là lý do người ta đi lễ nhà thờ, đi chùa cúng bái, trong nhà thờ cúng ông bà để cầu phước.

Nhiều người cũng tin để được may mắn họ phải tránh làm những việc kiêng kỵ trong ba ngày Tết. Kiêng quét nhà, vì tin làm như vậy cả năm tiền bạc sẽ chạy ra khỏi nhà; kiêng nói những từ ta thán, những chữ than thở như: chết chưa! xui ghê! khổ quá!... tránh làm bẻ chén bát vì tin đó là dấu hiệu

của sự đổ vỡ, thất bại; không mặc quần áo màu trắng hay đen vì tin nó sẽ mang lại sự tang chế. Ngày Tết, người ta cũng rất kỵ người khác xin lửa vì cho rằng lửa đỏ tượng trưng cho sự may mắn; cho cái đỏ trong ngày Tết thì cả năm sẽ hết may mắn. Người ta cũng kỵ cho nước đầu năm vì nước được ví như tài lộc (tiền vô như nước), nếu cho nước thì coi như mất lộc. Ngày nay những người hiểu biết đồng ý đây là những tập tục mang màu sắc dị đoan mê tín.

Thánh Kinh nói con người cần làm gì để được **PHƯỚC**?

Thánh Kinh dạy nguồn gốc của **ngũ phúc**, và tất cả phước hạnh mà con người cầu mong và chúc nhau đến từ Thiên Chúa là cội nguồn sự sống và mọi phước lành: “*Mọi ơn phước tốt đẹp và mọi quà tặng toàn hảo đều đến từ thượng thiên, từ Cha của mọi nguồn sáng ban xuống.*”<sup>1</sup> Thánh Kinh nói rõ thần tượng là sản phẩm do tay con người làm ra. Thần tượng không thể ban phước cho con người (*Ha-ba-cúc* 2:18-19; *Thi Thiên* 115:4, 8). Chúa Giê-xu xác định trong câu chuyện “Người Giàu và Ông La-xa-ro” là linh hồn người chết không thể trở về để làm gì cho người sống (*Lu-ca* 16:19-31).

Thánh Kinh khẳng định người được phước là người tin Thiên Chúa Hằng Hữu, thờ phượng Ngài, và nương cậy nơi Ngài: “*Phước cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và chọn Chúa Hằng Hữu là nơi đặt hy vọng và sự tin cậy. Người ấy giống như cây trồng gần dòng sông, đâm rễ sâu trong dòng nước. Gặp mùa nóng không lo sợ hay lo lắng vì những tháng dài hạn hán. Lá vẫn cứ xanh tươi, và không ngừng ra trái.*”<sup>2</sup> Người được phước là người có đời sống gắn bó với Thiên Chúa. Nhờ mối liên hệ này người sống hạnh phúc và kết quả ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

Đầu năm mong khi bạn cầu mong hạnh phúc và chúc nhau hạnh phúc, bạn cần nhớ đến Đấng tạo dựng bạn để tôn thờ và tin cậy Ngài vì Ngài là Đấng ban mọi phước lành cho chúng ta.

### **Tài Lộc — Tiền bạc, sự giàu có**

Câu chúc đầu năm chúng ta thường nghe là “chúc năm mới làm ăn phát tài.” Nghĩa là có thêm nhiều tiền, trở nên giàu sang phú quý.

Người ta mong muốn giàu vì nghĩ đó là mục đích của đời sống, và họ đồng nghĩa **HẠNH PHÚC** với **TÀI LỘC**. Tuy nhiên thực tế và kinh nghiệm cho thấy tiền bạc có thể giúp chúng ta thoải mái hơn, nhưng không thể mua được hạnh phúc, sự bình an, niềm vui trong đời sống.

Nhiều người bị ám ảnh bởi suy nghĩ: Phải chi tôi có một ngôi nhà riêng, một chiếc xe mới, một tủ đồ hiệu... thì tôi sẽ hạnh phúc. Sự thật sau khi có được những điều mình nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc thì người ta lại thấy nó không mang hạnh phúc thật đến cho họ.

Thánh Kinh nói về lợi ích của lòng tin kính Thiên Chúa và sự thỏa lòng, và nguy cơ của sự ham muốn giàu có: “*Sự TIN KÍNH cùng sự THỎA LÒNG chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được; vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự căm dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn đại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối*”<sup>3</sup>

Chính Chúa Giê-xu đã cảnh cáo mọi người: “*Phải đề phòng, đừng để lòng tham lam lôi cuốn. Vì đời sống con người không cốt ở chỗ giàu có dư dật đâu.*”<sup>4</sup> Người sống thỏa lòng về những gì Thiên Chúa ban cho mình mới thật là người hạnh phúc.

Sứ đồ Phao-lô dạy: “*Con hãy khuyên bảo người giàu có ở đời này: Đừng kiêu ngạo và tin tưởng nơi tiền của không bền lâu, nhưng phải đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng rộng rãi ban mọi vật cho chúng ta được hưởng. Hãy khuyên họ làm điều lành, chuyên lo việc từ thiện, mở lòng rộng rãi và sẵn sàng cứu trợ, tích trữ một kho tàng tốt đẹp cho đời sau để được hưởng sự sống thật.*”<sup>5</sup>

### **Thọ — Sống lâu**

Mọi người ai cũng muốn sống lâu nên con cháu đầu năm thường chúc ông bà, cha mẹ, và người lớn tuổi sống lâu. Ngày xưa người sống tới 70 tuổi rất hiếm: “*Nhân sinh thất thập cổ lai hi.*” Sống đến